



دفتر مقام معظم رهبری

www.legislature.ir

ประธานาธิบดีคาซัคสถาน เข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 13 /Apr/ 2016

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ นูร์ซุลตัน นะซาร์บายอฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถานพร้อมคณะ เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม

ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความจำเป็นในการยกระดับความร่วมมือของทั้งสองประเทศในภาคส่วนต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และการต่อสู้กับการก่อการร้าย โดยกล่าวเสริมว่า

มหาอำนาจบางประเทศโดยเฉพาะอเมริกาในการแอบอ้างต่อสู้กับการร้ายนั้นไม่มีความสัจย์จริงและจริงจัง แต่ทั้งนี้ประเทศอิสลามสามารถผนึกกำลังร่วมมือกันอย่างซื่อสัตย์และสัจย์จริงในการขจัดภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้ให้ออกไปจากโลกอิสลาม

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า การให้ความช่วยเหลือของอเมริกาต่อไอซิสในอิรักนั้นเป็นกรณีตัวอย่างของความไม่สัจย์จริงของพันธมิตรที่อ้างตนในการต่อสู้และปราบปรามการร้าย และกล่าวย้ำว่า พวกเขาได้แก่งแย่งในการแสดงความกล้าของพวกเขามา โดยแบ่งกลุ่มก่อการร้ายออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มก่อการร้ายที่ดีและกลุ่มก่อการร้ายที่ชั่ว

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง กลุ่มผู้ก่อการร้ายยุโรปที่เป็นตัวการในการก่อการร้ายในยุโรปและการปรากฏตัวของบุคคลเหล่านี้ได้อย่างฉีกคัตที่มาจากยุโรปในการเข้าการร้ายในอิรักร่วมกับกลุ่มก่อและชี้เรียกว่า

ข้อเท็จจริงอันนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงจังของตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาในการต่อสู้กับการก่อการร้าย

ท่านผู้นำสูงสุดถือว่า โลกในวันนี้เป็นโลกแห่งความวุ่นวายกลาโหม และกล่าวเสริมว่า ในวันนี้ประเทศอิสลามกำลังเผชิญหน้ากับภัยอันตรายของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆที่อยู่ภายใต้ชื่ออิสลามแต่ในความเป็นจริงแล้วกำลังเคลื่อนไหวเพื่อทำลายอิสลามและพี่น้องมุสลิม และอีกด้านหนึ่งมหาอำนาจตะวันตกบางประเทศ ก็ไม่ต้องการให้ประเทศมุสลิมมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวและอยู่อย่างสงบสันติ

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ถือว่า ในการเผชิญหน้ากับภัยอันตรายของกลุ่มก่อการร้ายและการปฏิบัติแบบสองหน้าของมหาอำนาจนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอิสลาม ภายใต้กรอบนโยบายแห่งหลักเหตุและผลและตรรกะ โดยกล่าวเสริมว่า เรามักมีความรู้สึกเป็นฉันทมิตรกับประเทศมุสลิมทั้งหลาย และจุดยืนของอิหร่านกับคาซัคสถานก็มีจุดยืนเดียวกันในปัญหาระดับโลก

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึงความร่วมมือของคาซัคสถานกับอิหร่านในเวทีระดับนานาชาติ ว่า แม่นว่า การมี “ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมร่วม” และ “ขีดความสามารถอันมากมายของทั้งสองประเทศ” แต่ความสัมพันธ์ทางการค้า เศรษฐกิจยังอยู่ในระดับต่ำ และเราขานรับในการเพิ่มความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆทั้งการเมือง เศรษฐกิจ กาคค้า การขนส่ง อีกทั้งความร่วมมือในประเด็นสิทธิร่วมทางทะเล

ในการพบปะครั้งนี้ อะกอ โรฮานี ได้เข้าร่วมด้วย นูร์ซุลตัน นะซาร์บายอฟ ประธานาธิบดีคาซัคสถาน

ถือว่าอิหร่านเป็นเพื่อนบ้านที่ยิ่งใหญ่ มีอำนาจ และสามารถวางใจได้ และกล่าวเสริมว่า ทั้งสองประเทศมีศักยภาพมากมายในการสร้างความสัมพันธ์

และในการเยือนครั้งนี้เราได้บรรลุข้อตกลงในด้านเศรษฐกิจและการค้าที่สำคัญซึ่งนำไปสู่การพัฒนา และการเจริญเติบโตในความร่วมมือมากยิ่งขึ้น

ประธานาธิบดี คาซัคสถาน ถือว่า ก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามที่แท้จริง และได้ชี้ถึง

การปรากฏตัวของกลุ่มก่อการร้ายในตะวันตกและความพยายามของตะวันตกในการแนะนำอิสลามว่าเป็นสัญลักษณ์ของการก่อการร้ายว่า การก่อการร้าย และคลื่นกระแสนการอพยพลี้ภัย

เหล่านี้เป็นการเผชิญหน้าของตะวันตกกับรัฐบาลอันชอบธรรมของประเทศในภูมิภาค

เนื่องจากว่าหากรัฐบาลอันชอบธรรมที่ปกครองด้วยความมั่นคงล่มสลายแล้ว กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ก็จะขึ้นมาแทนที่

นะซาร์บายอฟ ชี้ว่า ความแข็งแกร่งของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

การแทรกซึมทางจิตวิญญาณของผู้นำการปฏิวัติอิสลามที่มีต่อประเทศอิสลามต่างๆว่า ช้าพเจ้าเห็นด้วยกับทัศนะของท่าน

ในประเด็นเอกภาพของโลกอิสลาม และจำต้องแสดงให้เห็นว่า อิสลามคือศาสนาแห่งความเจริญก้าวหน้า ความเป็นหนึ่งเดียว และต่อสู้กับการก่อการร้าย